

Số: /BC-UBND

Hồ Sơn, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2023

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Với mục tiêu xác định năm 2023 là năm tăng tốc, bứt phá, thực hiện đạt và vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng nhân dân xã, UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm; đã ban hành Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Chỉ đạo tiếp tục xác định phương châm hành động và thực hiện chủ đề năm 2023 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan xây dựng hoạch thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từ ngành, lĩnh vực (06 nhiệm vụ do UBND thực hiện). Trong tháng thực hiện việc sắp xếp, phân công bố trí lại cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung chỉ đạo gieo trồng vụ Đông-Xuân 2022-2023; quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, các loại vật tư phục vụ cho sản xuất. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Phối hợp với Xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi huyện tổ chức kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi, xây dựng kế hoạch cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông- Xuân.

Chỉ đạo các thôn, các ban ngành đoàn thể, phối hợp với Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đăng ký kê khai đất lần đầu.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng và nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

Chỉ đạo công tác bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

B. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 5

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp

Đến nay về cơ bản nhân dân đã tiến hành gieo trồng xong các loại cây trồng vụ Đông - Xuân, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 204,94 ha, đạt 97,64% KH và bằng 100,65% SVCK. Trong đó, diện tích một số cây trồng chính cụ thể như sau:

Lúa Đông xuân cấy ước được 78,1 ha, bằng 100,26% KH, bằng 100,26% SVCK. Ngô đông xuân trồng được 44,7 ha, đạt 100,45% KH, bằng 101,13% SVCK; Sắn trồng được 24,7 ha đạt 95,35%, bằng 95,37% SVCK; Khoai lang trồng được 4,7 ha; Lạc trồng được 4,5 ha; Dưa các loại trồng được 4,4 ha; Đậu các loại trồng được 4,8 ha; Rau các loại trồng được 29,43 ha; cây hàng năm khác 11,51 ha.

- **Chăn nuôi - Thú y:** Đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng, phát ổn định. Tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ không có bệnh dịch lớn xảy ra, theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, cây trồng trên địa bàn xã. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, triển khai kế hoạch tiêm phòng đến các thôn; tính đến thời điểm hiện nay tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn như sau: tổng đàn trâu 217 con đạt 110% KH và bằng 80,97% SVCK, đàn bò có 05 con đạt 62,50% KH và bằng 100% SVCK, đàn lợn 225 con đạt 75% KH và bằng 166,67% SVCK, đàn gia cầm 23.300 con đạt 93,2% KH và bằng 104,48% SVCK, đàn dê 220 con, đàn ong 350 đàn.

- **Lâm nghiệp:** Ngay từ đầu năm UBND xã đã chỉ đạo triển khai công tác trồng rừng, đến nay trồng rừng mới được 32 ha đạt 80% KH, trong đó trồng rừng gỗ lớn 3,2 ha đạt 64% KH. Trong tháng thời tiết tương đối thuận lợi giúp bà con chăm sóc phát triển vườn ươm giống cây lâm nghiệp, trên địa bàn hiện có 226 hộ và 01 Hợp tác xã sản xuất cây keo giống hoạt động ổn định, giá cây giống trong 5 tháng giao động 300-350 đồng/cây, sản lượng cây bán ra thị trường ước được 8,4 triệu cây, doanh thu ước đạt 2,9 tỷ đồng.

- **Cây ăn quả:** Trồng mới cây ăn quả 1,4 ha đạt 56% KH. Duy trì diện tích cây ăn quả hiện có.

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện, việc duy trì và thực hiện 19/19 tiêu chí được duy trì và thực hiện thường xuyên,

thực hiện Quyết định phân công nhiệm vụ của UBND xã. Thực hiện kế hoạch của UBND xã và thực hiện Quyết định số 367 ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, và tiêu chí thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025. UBND xã đã tiến hành khảo sát và lựa chọn khu dân cư chăn nuôi thuộc thôn Na Hoa làm khu dân cư kiểu mẫu và đã xây dựng phương án với dự toán kinh phí ước khoảng 150.000.000đ nguồn kinh phí thực hiện xã hội hóa do nhân dân trong khu tự đóng góp.

2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại – Dịch vụ

Sản xuất, kinh doanh ổn định với giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Doanh thu ước đạt trên 18 tỷ đồng đạt 53,27% KH, bằng 102% SVCK, gồm có 08 cơ sở sản xuất ván bóc, 03 cơ sở sản xuất cay bê tông, 01 cơ sở sản xuất than sạch và 05 công ty đang kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực luyện kim, xăng dầu, bóc gỗ; tạo công ăn việc làm ổn định trên 300 lao động

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn hoạt động tốt đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá cho nhu cầu của nhân, giá cả các loại hàng hóa như: Lương thực, thực phẩm... tương đối ổn định. Nhìn chung các hộ kinh doanh cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh thương mại, không có hiện tượng nâng giá tùy tiện.

3. Tài nguyên và Môi trường

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường được tăng cường, việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực đất đai đã có nhiều chuyển biến. Trong tháng đã tiếp nhận 06 hồ sơ, trong đó: 05 hồ sơ gia hạn QSDĐ, 01 hồ sơ mất sổ. Hiện các hồ sơ đã hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với các thửa đất đăng ký đất đai lần đầu đến nay đã quy chủ với dân được 150 thửa, quy chủ với ban công tác mặt trận thôn được 300/870 thửa.

4. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án

a) *Về quy hoạch:* Quy hoạch chung của xã đã được UBND huyện Hữu Lũng phê duyệt theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 Phê duyệt đề án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.

b) *Về công tác giải phóng mặt bằng các dự án:*

Hiện nay trên địa bàn xã đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) 02 dự án là dự án Khu tái định cư, dân cư Hồ Sơn-Hòa Thắng và dự án Nút giao cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng. UBND xã đã phối hợp với Ban GPMB huyện, tổ chức triển khai thực hiện các dự án. Đối với dự án Khu tái định cư, dân cư Hồ Sơn – Hòa Thắng đã tiến hành kiểm đếm được 51/51 hộ bị ảnh hưởng, đạt 100%, đã có 14/51 hộ nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Đối với dự án Nút giao cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng đã kiểm đếm được 71/75 hộ, còn 04 hộ

chưa đồng ý kiểm đếm; có 04 hộ đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Phương án đền bù đợt 1 và đợt 2 của 02 dự án trên đang trình phê duyệt.

Trong quá trình triển khai GPMB 02 dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhân dân chưa được đồng thuận cao, còn thắc về giá đền bù; về mật độ và giá cây keo chủ, đất rừng giá quá thấp. Đây là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các hộ chưa đồng ý kiểm đếm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của dự án.

Hiện nay UBND xã tích cực phối hợp với ban GPMB huyện, tổ công tác GPMB huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

5. Thu - Chi ngân sách

Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 5 tháng đầu năm ước 17.920.000 đồng (lũy kế đến ngày 09/5/2023 là 92.652.000 đồng, đạt 41,4% dự toán giao huyện giao, 37,6% dự toán xã giao).

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, bảo đảm đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5 tháng đầu năm là 294.319.600 đồng, lũy kế đến tháng 5 là 1.254.354.000 đồng đạt 30,2% dự toán.

6. Tín dụng - Ngân hàng, Bưu chính - Viễn thông

a) *Tín dụng - ngân hàng*: Hoạt động tín dụng phát triển ổn định, các chương trình cho vay ưu đãi, cho vay hỗ trợ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tổng dư nợ ngân hàng Chính sách xã hội là 12.892.000.000 đồng/tổng số 415 hộ vay. Vay mới 920.000.000 đồng/38 hộ vay.

b) *Bưu chính – Viễn thông*: Hoạt động bưu chính viễn thôn tiếp tục phát triển tốt, duy trì việc đưa thư báo đến trong ngày. Các dịch vụ bưu chính, viễn thông có phương án xử lý kịp thời, nhanh chóng khi có sự cố kỹ thuật, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Giáo dục và Đào tạo

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong tháng các trường đã tổ chức thực hiện thi học kỳ 2 cho các cấp học.

2. Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã được quan tâm không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. Công tác khám chữa bệnh được duy trì và thực hiện tốt, tổng số khám và điều trị bệnh cho nhân dân được 258 lượt người; thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên cho trẻ em được 46 cháu; tiêm phòng cho phụ nữ có thai được 04 trường hợp. Thực hiện tốt các chương trình Y tế khác theo kế hoạch...

Tổng số trẻ sinh trong tháng là 03 trẻ. Trong đó có 03 trẻ nam, 0 trẻ nữ, con thứ 3 trở lên là 01 trẻ, tổng số người chết trong toàn xã là 04 người. Truyền thông

giáo dục sức khỏe được triển khai tại Trạm Y tế, các cơ sở thôn và chủ động tổ chức lồng ghép tuyên truyền với các nội dung về Dân số- kế hoạch hóa gia đình, xã hội hóa các phương tiện tránh thai trên địa bàn xã.

3. Lao động - Thương binh xã hội

Thực hiện chi đúng, chi đủ chính sách người có công, giám sát Bưu điện văn hóa xã chi đúng, chi đủ chính sách BTXH. Thực hiện tăng giảm thẻ các đối tượng chính sách xã hội và người có công theo quy định. Số người dân tham gia mới BHYT hộ gia đình 21 thẻ. Tổ chức khảo sát số lượng công ty, doanh nghiệp thực tế còn hoạt động trên địa bàn xã là 04 đơn vị, 01 doanh nghiệp đang bị đình chỉ hoạt động.

Phối hợp với nhà hảo tâm tặng quà có địa chỉ 03 người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 300.000đ.

4. Văn hoá, Thông tin và Thể thao

Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử trang facebook, zalo của xã, trên hệ thống truyền thanh đặt lịch phát sóng, tiếp sóng theo quy định, đã phát thanh các bài tuyên truyền kỷ niệm 48 năm giải phóng miền nam (30/4/1975-30/4/2023) và Quốc tế lao động 01/5; cảnh báo về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, các thông báo diễn tập bắn đạn thật trong huấn luyện dân quân, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật quản lý sử dụng tài sản công, quy định mức độ cần phục hồi lại tình trạng của đất trước khi xử lý vi phạm; Tuyên truyền cài đặt tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 1 và mức độ 2; Luật Bảo hiểm, tuyên truyền BHYT tự nguyện hộ gia đình; tuyên truyền về giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng nút giao cao tốc, khu tái định cư dân cư Hồ Sơn - Hòa Thắng... vào các khung giờ 5h-7h sáng và 17h – 19h hàng ngày.

Tổ chức xong giải Bóng chuyền hơi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động chào mừng kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 có 05 đội đến từ 05 cơ quan tham dự tổng số 104 người tham gia, toàn bộ kinh phí tổ chức giải được vận động từ nguồn xã hội hóa của các mạnh thường quân ủng hộ tổng số 27.500.000 đồng.

Thành lập đội bóng đá tham gia thi đấu giải bóng đá huyện Hữu Lũng gồm 24 VĐV, kinh phí bằng nguồn vận động xã hội hóa ủng hộ đội bóng đến thời điểm hiện tại bằng tiền mặt 6.000.000đ và 48 bộ quần áo thể thao trị giá 7.200.000đ; đã tổ chức cho đội tập luyện đá giao hữu được 03 trận.

Phối hợp với Ban liên lạc đội văn nghệ nông trường quốc doanh đã nghỉ hưu tổ chức 1 buổi gặp mặt nói chuyện và hát các ca khúc chính trị trong 02 ngày 06 và 07/5/2023 có 62 người tham dự, có 08 tiết mục văn nghệ được biểu diễn.

Trung tâm HTCD tổ chức tuyên truyền về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội được: 07 lớp với 116 học viên.

III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH, TƯ PHÁP VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác quốc phòng quân sự địa phương

Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục chỉ đạo các thôn đội trưởng ở các thôn phối hợp với công an viên nắm chắc tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 05/9/2019. Trong tháng BCH QS thực hiện đăng ký tuổi 17 được 42/47 người; phúc tra quan dự bị cho diễn tập phòng thủ huyện được 54/54 sĩ quan, chiến sĩ. Tổ chức huấn luyện dân quân theo kế hoạch, tổ chức bắn đạn thật đảm bảo an toàn về người và vũ khí cho cụm 6 tại thao trường bắn xã Hồ Sơn với tổng số 154 dân quân tham gia.

2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự được 12 buổi với 40 lượt người tham gia. Thực hiện đăng ký thường trú cho 03 trường học.

3. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Công tác giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo, trong tháng không tiếp nhận được đơn thư kiến nghị, đề nghị nào của công dân. Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định, trong tháng Chủ tịch UBND tiếp 02 lượt công dân liên quan đến nội dung đề nghị lấp điện ba pha phục vụ sản xuất và việc một số hộ có đất xung quanh rộng trồng lúa của hộ (bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Nhất Hà) đã trồng cây keo gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Hiện các ý kiến này đã được giải đáp, hướng dẫn và giao công chức chuyên môn xác minh. Thông qua việc tiếp công dân Chủ tịch UBND xã đã đối thoại trực tiếp với hộ bà Nguyễn Thị Hòa về chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Nút giao cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng mà hộ bị ảnh hưởng, qua đó hộ hoàn toàn nhất trí và đồng ý với phương án kiểm đếm và đền bù, hỗ trợ.

4. Công tác tư pháp

Công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực được thực hiện đúng quy trình. Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực hộ tịch đã giải quyết được 10 trường hợp trực tuyến, cụ thể là: đăng ký khai sinh 04 trường hợp (*trong đó: đăng khai sinh đúng hạn 01 trường hợp, đăng ký khai sinh lại 02 trường hợp, đăng ký khai sinh quá hạn 01 trường hợp*); đăng ký khai tử 02 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04 cặp.

- Lĩnh vực chứng thực giải quyết được 192 trường hợp (*trong đó hồ sơ trực tuyến 165, hồ sơ trực tiếp 27*) cụ thể: chứng thực bản sao từ bản chính được 125 bản, chứng thực chữ ký 64 trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 27 hợp đồng.

Phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật đất đai sửa đổi, Luật trẻ em, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống tội phạm công nghệ cao... được 180 người tham dự.

5. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện có hiệu quả. Các văn bản giải quyết TTHC được niêm yết kịp thời, công khai, minh bạch. Duy trì hoạt động có hiệu quả của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 qua mạng. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã tiếp tục được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, không để hồ sơ, thủ tục chậm hạn, quá hạn.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng UBND xã đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức các cuộc họp giao ban quý, các cuộc họp chuyên đề về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; phối hợp với Trung tâm PT Quỹ đất, Phòng Tài nguyên và MT huyện tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Khu tái định cư, dân cư Hồ Sơn – Hòa Thắng và dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng; Phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến GDPL tại... Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của của Trung ương, của tỉnh về các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội. Sản xuất nông, lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, đàn gia súc, gia cầm được chăm sóc và bảo vệ tốt. Công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì ổn định. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo. Các hoạt động văn hóa lễ hội du lịch được quan tâm tiếp tục phát triển như các hoạt động văn hóa lễ hội tiếp tục được đảm bảo vui, tươi lành mạnh, du lịch tâm linh được thực hiện tốt không có tình trạng trộm cắp xảy ra, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6

Với mục tiêu xác định năm 2023 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất, UBND xã yêu cầu các ban ngành, các đơn vị trên địa bàn, các thôn xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau :

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng nhân dân xã về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định của UBND xã về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; chủ đề năm 2023 về “*siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá*”. Các ban, ngành rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được phê duyệt.

2. Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc các loại cây trồng; tuyên truyền, phổ biến các loại giống mới có năng suất cao và các địa điểm bán giống để nông dân mua được thuận lợi, gieo trồng đúng thời vụ, hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt các loại cây trồng; chỉ đạo điều tiết nước hợp lý để sản xuất vụ xuân; chăm sóc tốt

đàn gia súc, gia cầm. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống cháy rừng và ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép. Tiếp tục hướng dẫn các hộ gia đình đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục thực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Na Hoa. Trong tháng 5 phải hoàn thành đánh giá sơ bộ hiện trạng khu dân cư kiểu mẫu thôn Na Hoa; đồng thời lên kế hoạch và triển khai thực hiện đối với từng tiêu chí cụ thể trong bộ hướng dẫn.

3. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn vay từ các ngân hàng, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra các tổ vay vốn theo đúng kế hoạch. Mục tiêu đến hết tháng 6 thu ngân sách đạt 60% dự toán giao.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý quy hoạch; Tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ; Tập trung thực hiện tốt việc hướng dẫn nhân dân kê khai đất lần đầu theo kế hoạch.

5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công với cách mạng, chính sách giảm nghèo và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục quan tâm thực hiện các quyền của trẻ em, làm tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc và tôn giáo. . Chỉ đạo phối hợp tốt công tác bảo hiểm xã hội, nâng cao tỷ lệ hộ gia đình và người dân tham gia BHYT.

6. Chỉ đạo các trường học hoàn thành các chương trình học theo kế hoạch và hoàn thiện nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ không để dịch bệnh và các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tiếp tục truyền thông công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các thôn.

7. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của xã. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa; nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, trọng tâm là các nhà văn hóa thôn. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thể thao trẻ. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

8. Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh - trật tự xã hội, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu

tranh đối với các loại tội phạm; chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 theo kế hoạch.

9. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Triển khai các kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện rà soát rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến công dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo tình hình kết quả thực hiện phát kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 5, phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 6 của UBND xã Hồ Sơn./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các thôn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Đình